



SỞ Y TẾ HÀ TỈNH  
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

*Chất lượng cuộc sống của người bệnh là mục tiêu của chúng tôi.*

## THƯ NGỎ

**Kính gửi:** Các cơ quan, doanh nghiệp; Các nhà tài trợ.

Tự kỷ ngày nay không còn là cụm từ quá mới lạ với nhiều người; Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng về rối loạn này. Theo WHO trên thế giới cứ 100 trẻ em thì có 1 trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. **Tự kỷ là một rối loạn** phát triển thần kinh làm khiếm khuyết các kỹ năng giao tiếp, lời nói và phát triển các mối quan hệ xã hội, đây **không phải là bệnh** và không lây lan từ người này sang người khác.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã bắt đầu tiếp nhận và điều trị cho đối tượng là trẻ em từ năm 2014 với đa dạng mặt bệnh và hơn 200 trẻ mỗi ngày cần được can thiệp PHCN, trong đó, số lượng trẻ rối loạn phổ tự kỷ chiếm trên 30% .

Hiểu đúng về Tự kỷ giúp chúng ta phát hiện sớm và can thiệp sớm sẽ giúp trẻ không bị bỏ lỡ **“Thời gian vàng”**, đồng thời quá trình can thiệp cần thực hiện liên tục và lâu dài hàng năm. Điều này vô tình kéo theo sự khó khăn đối với gia đình trẻ, khi mà luôn cần sát cánh đồng hành cùng con không chỉ về tinh thần mà cả về kinh tế. Không ít gia đình có các trẻ mắc tự kỷ đang điều trị tại bệnh viện gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đang cố gắng vừa chạy cơm từng bữa, vừa đưa đón, cùng con đi điều trị can thiệp đầu nắng mưa, nhà cách xa bệnh viện đi lại khó khăn chỉ với mong mỗi duy nhất là tương lai con có thể tiến bộ, để hoà nhập cùng cộng đồng, xã hội.

Bệnh viện chúng tôi cũng tin tưởng rằng, Quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm cũng đều mong mỗi những mầm non của đất nước sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Sự quan tâm của Quý vị đối với các trẻ tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại viện nhân ngày **Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ 2/4**, sẽ là nguồn động viên, là sự thấu hiểu, sẽ chia quý giá hơn bao giờ hết, là động lực cho trẻ và gia đình có thể tiếp tục kiên trì với quá trình điều trị để trẻ tự kỷ có tương lai tốt đẹp hơn, và, tin rằng **“Những đứa trẻ khác biệt theo cách của chúng”**.

Mọi sự sẻ chia, hỗ trợ của Quý vị vui lòng xin liên hệ về:

- BS. Nguyễn Thị Hà – Trưởng Đơn vị điều trị Phục hồi chức năng Nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. SĐT: 094.818.53.77

- BS. Trần Thị Thảo Linh – Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. SĐT: 0378.691.527 – **STK: 0201000687463** (Vietcombank) – Nội dung: UH\_TuKi2/4.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Diễm**